

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมู่ที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา วงศ์วิวงศ์	๔	ประธานสภา ฯ	ปรีชา วงศ์วิวงศ์	
๒	นายวรเดช แก้วสอนดี	๑	รองประธานสภา ฯ	วรเดช แก้วสอนดี	
๓	ว่าที่ร้อยตรีวีรสดี เถาว์สอน	-	เลขานุการสภา อบต.	วีรสดี เถาว์สอน	
๔	นายสมศักดิ์ นานาไพโร	๑	สมาชิกสภา อบต.	สมศักดิ์ นานาไพโร	
๕	นายฉลอง แสนสุภา	๒	สมาชิกสภา อบต.	ฉลอง แสนสุภา	
๖	นายสาทร เหล่าใหญ่	๓	สมาชิกสภา อบต.	สาทร เหล่าใหญ่	
๗	นายสวาสดี โพธิ์พันธ์	๓	สมาชิกสภา อบต.	สวาสดี โพธิ์พันธ์	
๘	นายบุญเหลือ วงศ์ศรีชา	๔	สมาชิกสภา อบต.	บุญเหลือ วงศ์ศรีชา	
๙	นายพรชัย ไชยสุระ	๕	สมาชิกสภา อบต.	พรชัย ไชยสุระ	
๑๐	นายตระกูล ไชยสุระ	๕	สมาชิกสภา อบต.	ตระกูล ไชยสุระ	
๑๑	นายอาคม จิตมาตย์	๖	สมาชิกสภา อบต.	อาคม จิตมาตย์	
๑๒	นายปรีดา ไชยตันเทือก	๗	สมาชิกสภา อบต.	ปรีดา ไชยตันเทือก	
๑๓	นายชายชมภู ธนโพธิ์	๗	สมาชิกสภา อบต.	ชายชมภู ธนโพธิ์	
๑๔	นายธันวา มุลวงศ์	๘	สมาชิกสภา อบต.	ธันวา มุลวงศ์	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมู่ที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชนะ แก่นจันทร์	๖	สมาชิกสภา อบต.	ชนะ แก่นจันทร์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล แสนสุภา	นายก อบต.มหาชัย	มงคล แสนสุภา	
๒	นายไชยเชษฐ ใสแสง	รองนายก อบต.มหาชัย	ไชยเชษฐ ใสแสง	
๓	นายระเบียบ โคตอาสา	รองนายก อบต.มหาชัย	ระเบียบ โคตอาสา	
๔	นายอมิตร ชากิจดี	เลขานุการนายก อบต.มหาชัย	อมิตร ชากิจดี	
๕	นายกริธา จริตรัมย์	รองปลัด อบต.มหาชัย	กริธา จริตรัมย์	
๖	นายจักรกฤษณ์ ธนกุลกิจ	หัวหน้าสำนักปลัด	จักรกฤษณ์ ธนกุลกิจ	
๗	นางกิตติภรณ์ เหลลาแหลม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กิตติภรณ์ เหลลาแหลม	
๘	นายณัฐวุฒิ อ้นสนธิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐวุฒิ อ้นสนธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภา ฯ - เรียน นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหารฯ เลขาสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้เวลาผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ฯ - เรื่องแจ้งให้ทราบ ท่านใดที่มีญาติที่ติดเชื้ออยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้มสามารถติดต่อหน่วยงานที่ช่วยเหลือของ อบจ.นครพนมได้เลยครับ ทั้งทางรถบัสหรือเครื่องบินแต่ต้องไม่ใช่ผู้ป่วยที่อาการหนักเชื้อไม่ลงปอดให้กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภา ฯ - เนื่องด้วยบันทึกวาระการประชุมยังไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จทันสมัยประชุมนี้ได้ ดังนั้นจึงขอให้ผ่านในวาระนี้ไปก่อน ขอมติครับ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - ในวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายชายชมภู ธนโพธิ์ - กระผมนายชายชมภู ธนโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ บ้านทันสมัย ขอสอบถามในหน้าที่ ๒ เรื่องเงินสะสมที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านั้นผมได้ดูย้อนกลับไปหลาย ๆ ปีจะไม่ได้ลงไว้ในลักษณะนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะนำมาบวกเพิ่มเข้าไปในส่วนของเงินสะสมเพราะปีก่อน ๆ จะมียอดประมาณสิบถึงยี่สิบล้านเท่านั้น ปีนี้ยอดเงินสะสมสี่สิบล้านบาท ทราบว่าได้รวมกับทรัพย์สินด้วย ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปจะเป็นแนวทางเช่นเดียวกันหรือไม่

- ในข้อ ๒.๕ ปีนี้มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการรัฐกิจจะน้อยไปหรือไม่ ไม่ได้เบิกจ่ายหรืออย่างไรถึงมียอดเบิกจ่ายไปแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับ

กิตติภรณ์ พิมพิชัย - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องยอดเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นถึงสี่สิบล้านบาทนั้น เป็นเพราะปีนี้ทางเราได้ทำการลงในระบบบัญชีใหม่ เราได้ลงทรัพย์สินที่ซื้อมาที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ทะเบียนครุภัณฑ์ที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลงในทะเบียนคุมเลขมันจะมารวมเป็นเงินสะสมทันที แต่ยอดเงินสะสมจริง ๆ จะไขว้ในตอนสิ้นปีงบประมาณแล้วในงบรับ-จ่าย ว่ารับมาเท่าไร จ่ายจริงเท่าไร หัก ๒๕ เปอร์เซ็นต์เป็นเงินทุนเงินสำรองสะสมแล้วเหลือเท่าไรถึงจะเป็นยอดเงินสะสมจริง ๆ ค่ะ

- ข้อ ๒.๕ การจ่ายเงินสะสมหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท เป็นโครงการเงินสะสมค้างจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่ะ

ประธานสภา ฯ - มีท่านใดจะซักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

ประธานสภา ฯ

- ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ แทนร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา ท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นตอนหรือ ข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ นั้น การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

ประธานสภา ฯ

- เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ที่ยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น ผม ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงต่อสภาครับ

นายพรชัย ไชยสุระ
ประธานฯแปรญัตติ

- เรียนประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ นาย ออบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย ไชยสุระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ บ้านวังม่วง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ยื่นคำขอแปรญัตติกับคณะกรรมการ แปรญัตติจึงได้นำส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ คืนให้กับ ประธานสภาได้ดำเนินการต่อไปครับ

ประธานสภา ฯ

- เมื่อไม่มีผู้ยื่นคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เข้ามา ผมจะขอมติจากทางสภาฯ จะรับรองในวาระนี้หรือไม่

มติที่ประชุม

- มติเห็นชอบรับรอง จำนวน ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง, งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธานสภา ฯ

- เมื่อการประชุมวาระที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอให้ทางสภาฯ ได้กำหนดประชุม สภาฯ ญัตติพิจารณาใน วาระที่ ๓ เมื่อไหร่ เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอครับ

นายชายชมภู ธนโพธิ์

- กระผมนายชายชมภู ธนโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ บ้านทันสมัย ขอเสนอการ ประชุมในวาระที่ ๓ ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ครับ

ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากสภาและจะ ถือเป็นการนัดประชุมสภาฯ วาระที่ ๓ ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ครับ

มติที่ประชุม

- มติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง, งดออกเสียง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ

- เรื่องการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ของตำบลมหาชัยเรา ได้รับการชื่นชมจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมโดยยกให้เป็นตำบลตัวอย่าง ที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมจะให้อื่น ๆ เข้ามาดูงานเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างได้ครับ

ประธานสภา ฯ

- ในวาระอื่น ๆ มีท่านใดมีข้อซักถามที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๒ น.

ว่าที่ร้อยตรี

(วัสดี เถาว์สอน)

เลขานุการสภา อบต.มหาชัย

บันทึกการประชุม

(นายปรีชา วงศ์วิวงศ์)

ประธานสภา ฯ

ตรวจบันทึกการประชุม

(นายฉลอง แสนสุภา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ นานาไพร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชนะ แก่นจันทร์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม